

จังหวัดลำปาง พร้อมเป็นเจ้าภาพจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคเหนือ ครั้งที่ ๖๖

จังหวัดลำปาง พร้อมเป็นเจ้าภาพจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคเหนือ ครั้งที่ ๖๖ ระหว่างวันที่ ๑๔ - ๑๖ ธันวาคมนี้ โดยมีพิธีเปิดในวันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๕.๐๐ น. เป็นต้นไป ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง คาดมีผู้ร่วมงานจากพื้นที่ ๑๗ จังหวัดภาคเหนือ รวมกว่าหนึ่งแสนคน



จังหวัดลำปาง โดยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปางเขต ๑ เขต ๒ และเขต ๓ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๕ และศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดลำปาง ได้รับเกียรติให้เป็นเจ้าภาพจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคเหนือ ครั้งที่ ๖๖ ปีการศึกษา ๒๕๕๙ ระหว่างวันที่ ๑๔ - ๑๖ ธันวาคม ๒๕๕๙ ณ สถานที่จัดงานและแข่งขันหลัก คือ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง และสถานที่แข่งขันอื่นๆ ได้แก่ โรงเรียนอนุบาลลำปาง (เขลางค์รัตน์อนุสรณ์), โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย, โรงเรียนลำปางกัลยาณี, โรงเรียนอนุบาลแม่เมาะ, โรงเรียนเสด็จจวนชายวงศ์กุล, โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตตอารี, โรงเรียนห้างฉัตรวิทยา, โรงเรียนแม่เมาะวิทยา และสถาบันการพลศึกษาจังหวัดลำปาง ซึ่งคาดว่าจะมีข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา นักเรียน ผู้ปกครอง และประชาชนทั่วไป จาก ๕๓ เขตพื้นที่การศึกษา ๑๗ จังหวัดภาคเหนือ เข้าร่วมงานประมาณ ๑๐๐,๐๐๐ คน และจะมีพิธีเปิดโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (พลเอก ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ) ในวันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๕.๐๐ น. ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

การจัดงานดังกล่าว มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนได้แสดงออก ถึงความสามารถในด้านวิชาการ ความสามารถที่เป็นเลิศด้านกีฬา ศิลปะ การแสดง ดนตรี สิ่งประดิษฐ์ รวมทั้งเป็นเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และนำเสนอผลงานของนักเรียน ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา โดยกิจกรรมภายในงานประกอบด้วย การแข่งขันความสามารถนักเรียน ด้านวิชาการ ทักษะ ศิลปหัตถกรรมและเทคโนโลยี ทั้งระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษา และการศึกษาพิเศษ รวมทั้งสิ้น ๖๑๘ รายการ เพื่อคัดเลือกสู่เวทีระดับชาติ นอกจากนี้ยังมีการจัดนิทรรศการการศึกษา และกาตมั่วคว้นนักเรียน ในส่วนของมาตรการรักษาความปลอดภัย การจราจร การบริการ ร้านอาหาร โรงแรมต่างๆ ทางจังหวัดลำปาง ได้เตรียมมาตรการการอำนวยความสะดวก เข้มงวดในเรื่องของความปลอดภัยทรัพย์สิน และด้านบริการต่างๆ เพื่อให้เกิดความประทับใจในการมาเยือนจังหวัดลำปาง ๑ ใน ๑๒ เมืองต้องห้ามพลาด จะได้เป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยว กระตุ้นเศรษฐกิจของ และนำรายได้เข้าสู่จังหวัดอีกด้วย
